

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ทิศทางสินค้าเกษตรปี ๕๘ ข้าวยังไปได้ - มัน - ยางทิศทางขาขึ้น
๒. ข้าวนาปีเหลือ ๒๗ ล้านตันข้าวเปลือก
๓. “อยู่” เเทขายยางในประเทศ ๕ หมื่นตัน
๔. สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ๒๙ ธ.ค. ๕๗ - ๒ ม.ค. ๕๘
๕. เกษตรตั้งเป้า ๒ - ๕ แสนตัน หนุนร่วมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั่วประเทศ
๖. ฝัอมรสุมส่งออกปี ๕๘ โต ๔% ปัจจัยเสี่ยงน้ำมัน - พืชเกษตรขาลง
๗. ๕ ข่าวเด่นเกษตร-การค้า ปี ๕๗
๘. มกอช.พัฒนาฐานข้อมูลศัตรูพืชไทยเข้มแข็ง
๙. ปปช.ขยายผลข้าว - โยงมันเส้น
๑๐. KSL แนะนำรัฐเปิดเสรีโรงน้ำตาล ไล่พันล.ขยายเอทานอลเฟส ๓

หนังสือพิมพ์

- ฐานเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ไทยโพสต์
ข่าวสด
ฐานเศรษฐกิจ



ทิศทาง สินค้าเกษตรปี 58

ข้าวยังไปได้-มัน-ยางทิศทางขาขึ้น

ส ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เผยข้อมูลล่าสุด ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีภาคเกษตรของไทยในปี 2557 จะขยายตัวที่ 1.2% (จากปี 2556 จีดีพีภาคเกษตรมีมูลค่าที่ประมาณ 1.45 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 11% ของมูลค่าจีดีพีในภาพรวมประเทศ) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ประเมินไว้จะขยายตัวได้ประมาณ 1.4% สาเหตุที่จีดีพีภาคเกษตรยังขยายตัวในปี 2557 มีแรงหนุนจากกลุ่มสินค้าพืชที่เติบโต 1.5% จากผลผลิตข้าวในปี มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน

อุดหนุนเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ และได้ช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น เช่นการขอความร่วมมือผู้ประกอบการลดค่าปุ๋ย ค่ายา ค่ารถเกี่ยวข้าว ค่าเช่านา รวมถึงจ่ายชดเชยรายได้ 1 พันบาทต่อไร่ ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ หรือไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท การให้สินเชื่อแก่เกษตรกรเพื่อชะลอการขยายตัว การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก และมาตรการอื่นๆ เพื่อดันราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ไม่ต่ำกว่า 8.5 พันบาทต่อตัน

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย คาดการณ์ผลผลิตข้าวของไทยในปี 2558 ว่า แม้

ราคาถูกกว่าแทนปุ๋ยเคมี ซึ่งการรวมกลุ่มซื้อปุ๋ยปริมาณมาก ทำให้ได้เครดิตซื้อปุ๋ยจากทางร้านค้าในราคาไม่แพง และได้ลดราคา มีการเจรจากับโรงสีให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดเพราะเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมี ล่าสุดได้เก็บเกี่ยวแล้วได้ผลผลิต 900-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ราคาเฉลี่ย 1.05 หมื่นบาทต่อตัน ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ย 4.5 พันบาทต่อไร่ ทำให้ยังได้กำไร และอยู่ได้ จะได้ขยายแปลงต้นแบบนี้ไปในจังหวัดต่างๆ ต่อไป

สำหรับราคาข้าวเปลือกในปี 2558 ในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าที่ชาวนาขายได้เฉลี่ยคงอยู่ที่ระดับ 7-8 พันบาท

และผลไม้ นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวของสินค้าปศุสัตว์ 1.9% และป่าไม้ 2.8% ส่วนสินค้าที่เป็นปัจจัยลบต่อจีดีพี คือสินค้าประมงหดตัวลง 1.8% จากผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดน้อย จากโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) ยังระบาด และยังมีสาขาบริการภาคการเกษตรที่หดตัวลง 0.5% ส่วนแนวโน้มจีดีพีภาคเกษตรในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวได้ 2-3% มูลค่าจีดีพีจะอยู่ที่ประมาณ 1.48 ล้านล้านบาท



ข้าว - ยางปี 57 ราคาตก

อย่างไรก็ตามในภาพรวมจีดีพีภาคเกษตรของไทยจะยังขยายตัว แต่หากแยกเป็นรายสินค้าเกษตรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ครั้งก่อนประเทศ ใน 3 รายการหลักประกอบด้วย ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง พบในปีที่ผ่านมา ในส่วนของสินค้าข้าวในปี 2557 ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ได้ลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง หลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือกราคาสูงกว่าราคาตลาดในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้สิ้นสุดลง และรัฐบาลชุดปัจจุบันเลือกแนวทางปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด แต่มีการ

ราคาข้าวเปลือกจะลดลงได้ราคาไม่เท่ากับโครงการรับจำนำ และกรณีที่กรมชลประทานได้ขอความร่วมมือชาวนาในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแม่กลองงดทำนาปรังในฤดูแล้ง (พ.ย. 57 - พ.ค. 58) จากปริมาณน้ำใน

เขื่อนมีไม่เพียงพอในการสนับสนุนทำนา แต่คาดการณ์ผลผลิตข้าวในปี 2558 จะลดลงจากปี 2557 ไม่มาก เพราะในข้อเท็จจริงแล้ว แม้ทางการจะห้ามทำนาปรัง แต่ชาวนาตัวจริงก็ไม่ได้หยุด จะเห็นได้จากยังมีการทำนาในทุกพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังดำเนินการต่อไป เพราะหากรอถึงเดือนมิถุนายนในฤดูฝนหน้าก็คงไม่มีรายได้จ่ายใช้สอย

ในการทำนาจากนี้ไปอยากให้ชาวนารวมกลุ่มกันเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต เช่นเวลานี้ต้นได้รวมกลุ่มชาวนาประมาณ 34 รายรวมพื้นที่ประมาณ 540 ไร่ที่ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในการทำนาตามหลักวิชาการ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมี

ต่อตัน แต่หากชาวนาหาวิธีลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างจริงจังโดยใช้ข้าวพันธุ์ดีก็สามารถอยู่ได้และมีกำไรซึ่งอาจมากกว่าในช่วงโครงการรับจำนำด้วยซ้ำ!

ส่งออกข้าวก็ต่อเนื่อง

ขณะที่ด้านการส่งออกข้าว นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดในปี 2557 ไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.8 ล้านตัน จะมีผลให้ไทยกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวโลกอีกครั้ง หลังจากช่วง 2 ปี ของโครงการรับจำนำข้าว(2555-2556) ไทยได้เสียแชมป์ให้กับอินเดีย และเวียดนามจากราคาข้าวสูงกว่าคู่แข่งชันมาก ส่วนในปี 2558 คาดไทยจะส่งออกข้าวได้ในระดับใกล้เคียงกันที่ 10-11 ล้านตัน จากราคาข้าวไทยได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและสามารถแข่งขันได้ตามกลไกตลาด

ยางพาราขาขึ้น

ในส่วนสินค้ายางพารา ที่ในปี 2557 ราคาได้ตกต่ำเป็นประวัติการณ์ 3 กิโลกรัม 100 บาท จากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ราคายางในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (โตคอมและเซีย่งไอ้) ได้รับตัวลดลงต่อเนื่องจากนักเก็งกำไรมีการเทขายสัญญามากกว่าซื้อสัญญาของพารา

นายบุญส่ง นันทอง นายก
สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่ง
ประเทศไทย มองว่าผลผลิตยางของ
ไทยในปี 2558 น่าจะลดลงจากปี
2557 จากเกษตรกรได้เงินจาก
กองทุนสงเคราะห์จากรัฐบาลในการ
โค่นต้นยางเก่าตามเป้าหมายของ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ
สวนยาง 4 แสนไร่ต่อปี จากยางราคา
ตกในปีที่ผ่านมา ลูกจ้างกรีดยางหัน
ไปทำอาชีพอื่นที่รายได้ดีกว่า จาก
โครงการมูลนิธิกันชน(Buffer
Fund) ของรัฐบาลซื้อขายราคาน้ำ
ตาลในตลาดกลางยางพารา เกิด
การแข่งขันซื้อกับผู้ส่งออกยาง ล่าสุด
มีผลให้ราคาขาย(ยางแผ่นรมควัน
ชั้น 3)ได้ทะลุเป้าหมาย 60 บาท/
กิโลกรัมแล้ว

ในปี 2558 คาดราคาขายทุก
ชนิด ทั้งในตลาดกลาง และในตลาด
ท้องถิ่นจะปรับตัวดีขึ้น จากในปี
2557 ถือเป็นราคาต่ำสุดแล้ว ทั้งนี้สิ่ง
ที่ชาวสวนยางอยากได้เป็นของขวัญ
ปีใหม่จากรัฐบาลคือขอให้เร่งจ่ายเงิน
ชดเชยเกษตรกร 1 พันบาท/ไร่ ไม่
เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ เพราะเวลา
นี้การจ่ายเงินค่อนข้างล่าช้า อย่าง
น้อยขอให้จ่ายได้สัก 50% ของ
จำนวนผู้มีสิทธิ์

ส่วนนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท
ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ
จำกัด (IRCO) คาดการณ์ราคา
ยางพาราปี 2558 ว่ามีโอกาสฟื้นตัว
จากไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ผู้
ผลิตรายใหญ่ได้จับมือกันจะควบคุม
การขายพื้นที่ปลูกและการส่งออก
ยางพาราของทั้ง 3 ประเทศ จาก

เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโน้มฟื้น
ตัว จะมีผลความต้องการใช้ยางพารา
เพื่อผลิตล้อยางรถยนต์ กุ้งมือยาง
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย
รวมถึงคาดการณ์ราคาขายในตลาด
ซื้อขายล่วงหน้าจะกระเตื้องขึ้น ขณะที่
สต็อกยางของประเทศผู้ผลิตสำคัญ
ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เวียดนามลดลง สวนผู้ใช้อย่างรายใหญ่
สุดของโลกคือจีนสต็อกได้ลดลงจาก
3.6 แสนตันเมื่อต้นปี 2557 ได้ปรับ
ลดลงเหลือประมาณ 1.2 แสนตัน
เท่านั้นในเดือนธันวาคม

มันสำปะหลังยังสดใส

ด้านสินค้ามันสำปะหลัง อีก
หนึ่งพืชเศรษฐกิจสำคัญ นางสุรีย์
ยอดประจจะ นายกสมาคมการค้ามัน
สำปะหลังไทย ให้ความเห็นว่า ในปี
2557 ราคาหัวมันสดของไทยอยู่ใน
เกณฑ์ดี เฉลี่ยเกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 2.30 บาท คาดแนวโน้ม
ราคามันสำปะหลังปี 2557/58 จะ
สดใส หลังผลการสำรวจปริมาณ
ผลผลิตมันสำปะหลังของ 4 ประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่ (ไทย เวียดนาม
กัมพูชา ลาว) จะมีผลิตรวม 50.6
ล้านตัน ใช้ในประเทศรวม 14.3 ล้าน
ตัน เหลือส่งออก 36.3 ล้านตัน ขณะที่
ความต้องการของตลาดโลกโดย
รวมประมาณ 39.9 ล้านตัน ดังนั้นใน
ปี 2558 จึงถือเป็นอีกหนึ่งปีทองของ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สรุปภาพรวมสินค้าเกษตร
สำคัญ 3 รายการในปี 2558 ในส่วน
ของข้าวเกษตรกรยังอยู่ได้ แม้ราคา
จะยังไม่ดีนัก แต่หากมีการปรับลด
ต้นทุนเพิ่มผลิตก็ยังสามารถอยู่รอด
ได้ ส่วนยางพารา ราคามีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่มันสำปะหลังยัง
ไปได้ดีเช่นกัน

ข้าวนาปีเหลือ 27 ล้านตันข้าวเปลือก ๖๖

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย



ชวลิต ชูขจร

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรในปีนี้อาจลดลงทุกตัว จากเหตุภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรที่ไม่พอใจ

ทั้งนี้ สศก. คาดว่าผลผลิตข้าวในปีเพาะปลูก 2558/2559 ได้แก่ ข้าวนาปี มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ 61.74 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 3.4 แสนไร่ ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 27.1 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.6 หมื่นตันข้าวเปลือก เนื่องจากคาดว่าเกษตรกรต้องการลดพื้นที่ตามนโยบายของรัฐโดยเฉพาะในโครงการปรับระบบการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่น

ขณะที่ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง และมีเกษตรกรบางส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อย และเกษตรกรในภาคใต้เปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น

สำหรับข้าวนาปรังมีพื้นที่ปลูกรวมทั้งประเทศ 10 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 4 ล้านไร่ ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 6.7 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่แล้ว 3 ล้านตันข้าวเปลือก หรือรวม 31.25% เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ได้ประกาศงดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองรวม 26 จังหวัด ประกอบกับราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง ทำให้เกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูกลง โดยปล่อยพื้นที่ว่าง และบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย

ทั้งนี้ ในปี 2557 มีผลผลิตข้าวนาปีจริงประมาณ 31 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ปี 2558 คาดว่าจะลดพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม พืชเศรษฐกิจอื่นที่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ 30.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 8 แสนตัน สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมันก็เพิ่มขึ้น สำหรับการผลัดไม้ผล ผักที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด กระเทียม หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ส่วนผลผลิตที่มีปริมาณลดลง ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง และหอมแดง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และกาแฟ ■

'อ้อย' เทขายยางในประเทศ 5 หมื่นตัน

ตั้งกองทุนรัฐ-เอกชนเทรดตลาด AFET เริ่ม ก.พ. 58

"หม่อมอ้อย" หรือทุกรัฐทรง แนวทางใช้ยางพาราในส่วนราชการ เดินหน้าหลังปีใหม่ตั้งเป้าระบายขึ้นต่ำ 5 หมื่นตัน ด้านกองทุนกระตุ้นตลาด AFET ลงตัวที่ 280 ล้านบาท เริ่มดำเนินการ ก.พ. 58 ตีลขายยางสดออกรัฐ เริ่มส่งมอบแล้ว 2,000 ตัน

นายปิติพงศ์ พิษณุ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2557 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับหน่วยราชการทุกกระทรวงและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพารา 5-6 แห่ง เพื่อหาแนวทางให้หน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้เป็นกาเพิ่มอุปสงค์ยางพาราในประเทศ และจะมีการรวบรวมตัวเลขปริมาณการใช้ของแต่ละหน่วยงานหลังช่วงวันหยุดปีใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ที่มองว่าจะสามารถนำมาใช้ได้จริง ได้แก่ 1) ยางทาผ้าใบพื้นบ่อน้ำ 2) ยางวิศวกรรมจราจร เช่น กรวยยาง เบ็นสะดุด ชิ้นส่วนทางรถไฟ 3) พื้นสนามกีฬา เช่น สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานสุขภาพ 4) ล้อรถยนต์

"มีการหารือว่ามีสินค้าตัวไหนที่รัฐจะสั่งซื้อมาได้ สินค้าอะไรที่ไม่เคยลองใช้ก็

ต้องลองใช้ในระดับที่พอรับได้ ส่วนที่มีใช้ อยู่แล้ว เช่น ยางล้อ ก็ต้องดูว่าหน่วยงานไหนจะนำมาใช้ได้ปริมาณมากบ้าง" นายปิติพงศ์กล่าว

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ เป้าหมายขั้นต่ำการใช้ยางพาราในส่วนราชการอยู่ที่ 5 หมื่นตัน รวมทั้งส่วนกลางภูมิภาค และท้องถิ่น ซึ่งองค์กรท้องถิ่นบางแห่งได้เริ่มนำร่องไปแล้ว เช่น สนามฟุตบอล 50 แห่งในภาคใต้

นายอำนาจกล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อกระตุ้นราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ขณะนี้คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานแล้ว กองทุนนี้จะมีมูลค่า 280 ล้านบาท แบ่งเป็นภาครัฐลงทุน 140 ล้านบาท และภาคเอกชน 6 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ 4 แห่ง แห่งละ 30 ล้านบาท และบริษัทขนาดกลาง 2 แห่ง แห่งละ 10 ล้านบาท รวมลงทุน 140 ล้านบาท จะเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือน ก.พ. 2558

นายอำนาจเปิดเผยว่า ด้านการส่งมอบยางสดออกรัฐ 2 แสนตัน ที่ทำสัญญาซื้อขาย

กับบริษัท ไชน่า ไฟหนาน อินดัสทรีกรุ๊ป เริ่มส่งมอบล็อตแรกแล้ว 2,000 ตัน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 57 ส่วนการซื้อยางเพิ่มเติมของกองทุนมูลนิธิกันชน หรือบีพีเอฟอาร์ ฟินด์ ณ วันที่ 29 ธ.ค. 57 มีการซื้อแล้ว 28,000 ตัน มูลค่า 1,500 ล้านบาท

นายพนัส แพชนะ ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าการส่งมอบยางล็อตแรก 2,000 ตัน เป็นยางจากสต็อกเก่าของรัฐบาล ซึ่งราคาขายจะลดทอนลงตามคุณภาพ แต่หลังจากนี้ยางส่งมอบที่ตกลงไว้เดือนละ 20,000 ตัน จะเป็นยางใหม่ที่บีพีเอฟอาร์ฟินด์ซื้อเข้ามาซึ่งมีคุณภาพดี ตกลงซื้อขายที่ราคา 63 บาท/กก. ขณะที่บีพีเอฟอาร์ฟินด์รับซื้อราคาประมาณ 60 บาท/กก. จึงไม่ขาดทุน ส่วนยางเก่าในสต็อกจะเน้นระบายด้วยการให้ส่วนราชการใช้ในประเทศ

นายปิติพงศ์กล่าวเสริมว่า ในปีหน้าจะต้องหาทางแก้ไขเรื่องตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้า เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแล ต้องก้าวไปสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ รวมถึงได้สั่งการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ให้รวบรวมข้อมูลเรื่องการลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราทั้งไทยและจากต่างประเทศทั้งหมด ว่าจะมีการลงทุนจริง

อย่างน้อยแค่ไหน เพิ่มอุปสงค์ยางพาราได้จำนวนเท่าไร เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อไหร่

“เรื่องการซื้อขาย ประเทศจีนยอมซื้อที่ราคา 60 กว่าบาทต่อ กก. ในสถานการณ์ที่ราคาขายอยู่ที่ 40 กว่าบาทต่อ กก. แสดงว่าสต็อกยางของจีนลดลงจริง เป็นสัญญาณที่ดี แต่ปัจจัยที่ไม่ดีคือเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้นทำให้คนซื้อของน้อย” นายปิติพงศ์กล่าว

ด้านนายหลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคาน้ำยางสดจะขึ้นถึง 60 บาท/กก. ได้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของมาตรการรัฐ ขณะนี้มีเพียงบีพีเอฟอาร์ฟินด์ที่ได้ผลจริง แต่มาตรการอื่นยังไม่เห็นผลชัดเจน รวมถึงเศรษฐกิจรัสเซียที่ต้องจับตามอง เพราะถ้าหากล่มสลายจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลก

“ราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นผลดีในระยะสั้น จะทำให้ต้นทุนขนส่งของชาวสวนยางลดลง จะยังไม่เป็นผลเสียเรื่องราคายางสังเคราะห์ ถูกลงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ยางธรรมชาติ สิ่งที่ภาครัฐต้องทำจากนี้คือทำมาตรการให้ได้ผลจริง และมาตรการไตรภาคียาง 3 ประเทศเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องร่วมมือกันให้ได้” นายหลักชัยกล่าว

IRCo ดันกองทุนฯ ประกันราคายาง-ตั้งตลาดกลาง

นายเยียม ดาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด หรือ IRCo เปิดเผยว่า จากการประชุมไตรภาคียางพารา 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการก่อตั้งกองทุนประกันราคายางพารา แต่ยังไม่มีการเริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง

นายเยียมกล่าวว่า อย่างไรก็ตามได้ร่างโมเดลกองทุนประกันราคายางสำหรับประเทศไทยไว้ โดยใช้การคำนวณราคาที่เหมาะสม เช่น ประกาศประกันราคา 60 บาท/กก. หากชาวสวนยางขายยางได้เกินราคาประกันให้หักส่วนหนึ่งจากเกษตรกรเก็บไว้ในกองทุน และจ่ายชดเชยให้เมื่อขายได้ต่ำกว่าราคาประกัน

ทั้งนี้เสนอว่าควรมีทุนประเดิมตั้งต้นจากรัฐบาล ประมาณ 18,000 ล้านบาท และทยอยจ่ายคืนรัฐเมื่อเก็บเงินคืนได้บางส่วน รวมถึงรับสมัครผู้ประกอบการเอกชนเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อซื้อขายยางผ่านกองทุน โดยมีการหักค่าธรรมเนียม

"สมมติเกิดปีหน้าราคาต่ำเหลือแค่ 55 บาท/กก. ก็นำเงินมาจ่ายชดเชยให้ชาวสวน 5 บาท/กก. เหมือนกองทุนชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง แต่เก็บกลับกัน" นายเยียมกล่าว

นายเยียมเปิดเผยว่า กองทุนนี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนแปรญัตติของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) และเป็นคนละกองทุนกับเงินกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (เสส)

นายเยียมกล่าวว่า ด้านตลาดกลางยางพาราเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องเร่งตั้งให้สำเร็จ ลักษณะควรเป็นองค์กรพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของรัฐคล้ายกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการบริหารงานแบบเอกชน และให้อยู่ภายใต้การดูแลของสภาการยางแห่งประเทศไทยตาม พ.ร.บ.การยางฉบับใหม่

"ผู้ซื้อจำนวนมากทั้งจากยุโรป ตะวันออกกลาง อยากซื้อขายไทยก็มาติดต่อผมว่าจะไปซื้อได้ที่ไหน ก็ต้องแนะนำพวกบริษัทส่งออกไป แต่ถ้าเรามีตลาดกลางยางเหมือนตลาดไท หรือสี่มุมเมือง เราประกาศได้เลยว่านี่คือตลาดส่งมอบจริง รัฐบาลค่าประกันคนซื้อก็กลัววางเงินมัดจำซื้อที่นี่"

"รับเบอร์วัลเลย์ก็ส่งมอบจริง แต่ถ้าเราเอายางไปไว้ที่ซิงเต่า ก็เหมือนมีถึงป่าช้า คนจะซื้อขายในจีนก็คิดว่ายามาถึงมือเขาแล้ว อย่างไรก็ตามก็ต้องขาย จะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้ายางยังอยู่ในไทย ถ้าไม่รับซื้อเราอาจจะส่งไปที่อื่น เพราะฉะนั้น เราควรจะต้องตั้งได้ตั้งยางไว้ที่ไทย"

นอกจากนี้ นายเยียมยังเสนอว่า แผนการดึงดูดนักลงทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะต้องระมัดระวังให้เป็นกลุ่มผู้ผลิตยางปลายน้ำ เช่น ยางล้อเท่านั้น หากเป็นกลุ่มผู้ผลิตยางกลางน้ำจะทำให้เกษตรกรถูกกดราคามากขึ้นอีก

เกษตรกรตั้งเป้า 2.5 แสนตัน

หนุนร่วมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั่วประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าให้เกษตรกรทั่วประเทศผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองไม่น้อยกว่า 250,000 ตัน หลังปี 2557 ทำได้เกือบ 240,000 ตัน ขีดลดต้นทุนได้ถึง 20% ประสานทุกองค์กรท้องถิ่น สนับสนุน จัดทำปุ๋ยหมักไว้ด้านหน้าสำนักงานเกษตรฯ ทั่วประเทศ นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น และลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นี้หมายถึง ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 250,000 ตัน โดยให้เกษตรกรตำบล 1 คน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 50 ตัน

การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวน 882 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด รวมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในปี 2557 จำนวน 94 ศูนย์ ในพื้นที่หลัก 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล มันสำปะหลัง และผัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับความรู้เรื่อง

ดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต และสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อย 20%

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน 77 จังหวัด รวม 239,607 ตัน คิดเป็น 95.84% ประกอบด้วย ปุ๋ยหมัก 97,705 ตัน โกลบคอตซ์ข้าว 55,420 ตัน จำนวน 110,840 ไร่

โกลบคอตซ์ข้าวโพด 15,824 ตัน จำนวน 19,779 ไร่ โกลบคอตซ์สับปะรด 1,302 ตัน จำนวน 1,627 ไร่ โกลบคอตซ์อ้อย 429 ตัน จำนวน 214 ไร่ น้ำหมักชีวภาพ 28,803 ตัน และปุ๋ยพืชสด 40,124 ตัน จำนวน 22,291 ไร่

ขณะเดียวกันสำนักงานเกษตรอำเภอใน 77 จังหวัด จัดทำปุ๋ยหมักไว้ด้านหน้าสำนักงานฯ เพื่อสื่อสารและเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรทราบว่า กระทรวงเกษตรฯ กำลังรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในไร่นา

นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกรอีกด้วย

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ 29 ธ.ค.2557-2 ม.ค.2558

สรุปภาวะเกษตร

● บบจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ห้องตลาดสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้าน
ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ
ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เท่ากับสัปดาห์
ที่ผ่านมา อยู่ที่หาละ 552 บาท
สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อ
ขายล่วงหน้าซีกาประจำวัน 28 ธ.ค.



2557 รอบส่งมอบเดือนมี.ค. อยู่ที่หับละ 414.75 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากรัสเซียประกาศกับภาษีการส่งออกสินค้า

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณถั่วเหลืองมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการใช้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ กิโลกรัมละ 19.65 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 ธ.ค.2557 รอบส่งมอบเดือนม.ค. ราคาอยู่ที่ 379.70 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน

ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนม.ค. ราคาอยู่ที่ 1,047.50 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอเมริกาได้เผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตถั่วเหลือง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นทรงตัว ส่วนปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง

อยู่ที่ กิโลกรัมละ 47.50 บาท

ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 1 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 57 แต่ไม่เกิน 59.99 กิโลกรัมละ 39.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 อยู่ที่ กิโลกรัมละ 36.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไปราคา กิโลกรัมละ 33.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว

สถานการณ์การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยราคาข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. อยู่ที่ตันละ 427 ดอลลาร์

ด้านปลายข้าว เอ.วันพิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ตันละ 331 ดอลลาร์

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศสัปดาห์นี้ ราคาข้าว 100% ชั้น 2

อยู่ที่กระสอบละ 1,280 บาท

ส่วนปลายข้าว

ณ โรงงานอาหารสัตว์กระสอบละ 980 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาลดลง

ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้มีน้อย ส่วนปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่ง

ชาติสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จาก กิโลกรัมละ 64-68 บาท เป็น กิโลกรัมละ 62-66 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงจาก กิโลกรัมละ 62-66 บาท เป็น กิโลกรัมละ 60-65 บาท

สำหรับลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,100 บาท (บวกลบ 66)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ปริมาณไก่เนื้อในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคที่ใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละในสัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่ กิโลกรัมละ 41 บาท ด้านราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 39 - 40 บาท

สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ ราคาอยู่ที่ตัวละ 10 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดมีเพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ทรงตัว อยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่า ราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ฝามรสุ่มส่งออกปี'58 โต 4%

ปัจจัยเสี่ยงน้ำมัน-พืชเกษตรขาลง | น.5

ฝามรสุ่มส่งออก ปี'58 โต 4 %

ปัจจัยเสี่ยงน้ำมัน-พืชเกษตรขาลง

6 หลืออีกเพียง 1 เดือนที่จะชี้ชะตาว่าส่งออกไทยจะฟื้นหรือไม่ หากเดือนธันวาคมส่งออกทำได้ 19,300 ล้านเหรียญสหรัฐ จะทำให้ภาพรวมทั้งปี 2557 ขยายตัว 0% จากปี 2556 ที่มีมูลค่า 228,504.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 0.32% แต่ถ้าการส่งออกเดือนสุดท้ายต่ำกว่า 19,000-18,500 ล้านเหรียญสหรัฐ จะทำให้ภาพรวมทั้งปีลดลง 0.1% จนถึงลบ 0.4% ถือเป็นกรณีติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากปี 2556

ล่าสุดการส่งออก 11 เดือนแรก (มกราคม-พฤศจิกายน) 2557 มูลค่า 209,188 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนการนำเข้ามูลค่า 210,752 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวลบ 8.99% ทำให้ ไทยขาดดุลการค้ารวม **1,564 ล้านเหรียญสหรัฐ** เป็นผลจากยอดส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2557 มีมูลค่า 18,568 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 1.00% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนำเข้ามีมูลค่า 18,646 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 3.46% ทำให้ไทยขาดดุลการค้ารวม 78 ล้านเหรียญสหรัฐ

เป็นที่น่าสังเกตว่า การส่งออกเดือนพฤศจิกายนพลิกกลับมาเป็นลบอีกครั้ง จากที่ส่งออกเป็นบวกมา 2 เดือน ทั้งนี้

ปกติยอดส่งออกโค้งสุดท้ายของทุกปีถือเป็นช่วงที่มีการส่งออกสินค้าสูงสุด เพราะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาส เมื่อวิเคราะห์สินค้าที่ลดลงมากที่สุดพบว่าสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรลดลง 8.5% โดยเฉพาะยางพาราต้านปริมาณลดลง 13.9% ด้านมูลค่าลดลง 43% คิดเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนส่งออก 2.6% เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มรองจากข้าว สาเหตุจากตลาดจีน ตลาดนำเข้าหลักลดการนำเข้า นอกจากนี้สินค้ากลุ่มนี้ปรับตัวลดลงเกือบทุกรายการ

ปัจจัยเสี่ยงส่งออกปี'58

ปี 2558 นับว่าเป็นความท้าทายของรัฐบาลปัจจุบันว่าจะเดินหน้าผลักดันการส่งออกให้ขยายตัว 4% ตามเป้าหมายได้หรือไม่ ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะตลาดหลักอย่างญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป สถานการณ์ราคาพืชเกษตรปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ประกอบกับในวันที่ 1 มกราคม 2558 สหภาพยุโรปประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ทำให้สินค้า 6,200 รายการ ต้องกลับไปเสียภาษีปกติ ขณะเดียวกันระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับลดลงเหลือเพียง 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และมีท่าทีจะทรงตัวต่ำ

คาดการณ์การส่งออกปี 2557-2558 วิทยุภาค

ภูมิภาค/ประเทศ	คาดการณ์การส่งออกปี'57				คาดการณ์การส่งออกปี'58				GDP 2558 (Forecast) ; IMF
	ประชุม สคร. ณ พ.ศ. 57		Model สนย.		ประชุม สคร. ณ พ.ศ. 58		Model สนย.		
	มูลค่า (ล้านเหรียญ)	Growth (%)	มูลค่า (ล้านเหรียญ)	Growth (%)	มูลค่า (ล้านเหรียญ)	Growth (%)	มูลค่า (ล้านเหรียญ)	Growth (%)	
1.อาเซียน (9)	60,037	1.2	60,771.7	1.3	63,554	5.9	65,646	7.5	5.7
2.จีน	26,416	-3.0	25,272.0	-7.2	26,680	1.0	26,308	4.1	7.1
3.ฮ่องกง	12,793	-3.0	12,938.4	-1.9	13,049	2.0	13,340	3.1	3.3
4.ไต้หวัน	3,978	18.0	3,960.9	17.5	4,376	10.0	4,155	4.9	3.8
5.ญี่ปุ่น	22,458	1.0	21,835.0	-1.8	22,907	2.0	22,228	1.8	0.8
6.เกาหลีใต้	4,538	-1.1	4,725.9	3.0	4,765	5.0	5,019	6.2	4
7.อินเดีย	5,441	5.0	5,824.4	12.4	5,985	10.0	6,215	6.7	6.4
8.เอเชียใต้	8,312	3.0	8,594.1	6.5	8,727	5.0	8,981	4.5	5.7
9.ตะวันออกกลาง	12,119	5.0	11,415.3	-1.1	12,725	5.0	11,849	3.8	3.5
10.รัสเซีย และ CIS	1,541	5.0	1,522.3	3.7	1,696	10.0	1,673	9.9	1.6
11.ทวีปออสเตรเลีย	10,721	-10.0	10,279.8	-13.7	11,257	5.0	10,095	-1.8	2.8
12.ทวีปอเมริกาเหนือ	25,121	2.8	25,054.7	2.5	25,845	2.9	25,915	3.4	2.8
- สหรัฐอเมริกา	23,642	3.0	23,572.7	2.7	24,351	3.0	24,421	3.6	3.1
- แคนาดา	1,479	0.0	1,481.9	0.2	1,494	1.0	1,494	0.8	2.4
13.สหภาพยุโรป (27)	23,518	5.0	23,473.1	4.8	24,694	5.0	23,872	1.7	2
14.ทวีปแอฟริกา	8,188	1.0	8,430.7	4.0	8,351	2.0	8,852	5	5.5
15.ละตินอเมริกา	7,976	-5.0	7,918.1	-3.7	8,135	2.0	8,480	7.1	2.2
16.ตลาดอื่น ๆ	2,550	5.0	1,398.9	-42.4	2,678	5.0			
รวมทั้งสิ้น	230,264	0.8	227,590.9	-0.4	239,438	4.0	236,239	3.8	3.8

หมายเหตุ -

ปรับลดจากการคาดการณ์ ณ พ.ศ. 57

ปรับเพิ่มจากการคาดการณ์ ณ พ.ศ. 57

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ท่ามกลางอุปสรรคการส่งออกไทย
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว
สถานการณ์ราคาพืชเกษตรปรับลดลง
อียูประกาศตัดสิทธิจีเอสพี
และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับลดลง

อย่างนี้ไปตลอดปี กระทบต่อตลาดในประเทศกลุ่มผู้ผลิตและค้าน้ำมัน เช่น รัสเซีย ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประเมินสถานการณ์การส่งออกไทยในปี 2558

พร้อมจัดทิววิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เพื่อทบทวนการส่งออกในแต่ละตลาดอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมกราคม (ตามตาราง)

สำหรับแผนงานในปี 2558 ยังคงเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก 500 โครงการ โดยจะเน้นรุกตลาดใหม่ แต่ยังคงรักษาตลาดเก่าไว้ พร้อมเน้นจัดกิจกรรมธุรกิจต่างประเทศเข้ามาเจรจาการค้า โดยเร็ว ๆ นี้ จะนำนักธุรกิจเอเชียกว่า 165 ราย สหภาพยุโรป รัสเซีย และสหรัฐ รวม 40 ราย เดินทางมาไทยเพื่อเจรจาการค้าร่วมกันอีกครั้ง

ปีทองข้าวแอฟริกา

นายจักรินทร์ โภษะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ กล่าวว่า ข้าวเป็นสินค้าสำคัญที่ช่วยให้



นันทวัลย์ ศกุนตนาค

ยอดส่งออกไปแอฟริกาเพิ่ม คาดว่าในปี 2558 การส่งออกข้าวจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 20% ใกล้เคียงกับปีนี้ ขณะที่สินค้าอื่นที่มีแนวโน้มเติบโตดี เช่น สปาลือผ้าเด็ก เครื่องสำอาง เพราะได้รับความมั่นใจในด้านคุณภาพ

สคร.วางกลยุทธ์ "ที่เลี้ยงทางธุรกิจ" ให้ผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ทำธุรกิจในแอฟริกา เช่น ซีพี สยามซีเมนต์ เป็นที่เลี้ยงให้กับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่กำลังจะเข้าไปทำตลาด และสนับสนุนให้ใช้แอฟริกาเป็นแหล่งวัตถุดิบ และแหล่งลงทุนในธุรกิจเกษตร ประมง ป่าไม้ ก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ

3 กลยุทธ์เจาะตลาดจีน

นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน กล่าวว่า คาดว่าจีดีพีจีนจะขยายตัว 7% โดยรัฐบาลจีนให้ความสำคัญการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจัง มีหลายนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งออกไทย เช่น การเพิ่มสัดส่วนการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น นโยบายผ่อนคลายนโยบายกีดกันที่กำหนดให้มีลูกคนเดียว เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรวัยเด็ก 17-20 ล้านคน การสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่เชื่อมประเทศเพื่อนบ้านโดยจัดทำเป็นฟรีเทรดโซน เช่น เลินเจิน

สคร.เตรียมแผนจัดกิจกรรมแสดงสินค้าไทย 10 กิจกรรมในปีหน้า รวมถึงจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีนครบรอบ 40 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมั่นใจในการทำธุรกิจ ส่งเสริมการค้า-การ

ลงทุน ระหว่าง 2 ประเทศเข้าด้วยกัน และวาง 3 กลยุทธ์เจาะตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลจีน คือ 1.เจาะตลาดให้ตรงกับกลุ่มสินค้าให้มากขึ้น 2.สร้างความหลากหลายให้กับสินค้าของไทย สร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จัก 3.จุดตลาดชุมชนเมืองใหม่ สอดรับกับนโยบายขยายชุมชนเมืองที่มีประชากร 1 ล้านคน (สมาร์ทซิตี) จาก 100 เป็น 200 เมือง กระจายจากตอนกลางออกไปทางตะวันตก และตะวันออกมากขึ้น พร้อมกันนี้ ไทยควรเพิ่มช่องทางการทำตลาดแบบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคจีนที่มีการทำอีคอมเมิร์ซขยายตัวมากขึ้นถึงปีละ 20%

นายวิฑายการ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ประเทศจีน กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาช่องกตลาดบริโภคซิมตัวเพราะเหตุการณ์ชุมนุม แต่การส่งออกปีหน้าจะสดใส โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าผลไม้ มังคุด ส้มโอ มะพร้าว น้ำหอม ตุเรียน อาหาร และข้าว กลยุทธ์สำคัญมุ่งเน้นสร้างความนิยมสินค้าไทยผ่าน "ตลาดออนไลน์" ในกลุ่มสินค้าเครื่องประดับ โลฟิสต์ เครื่องสำอาง สปา ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ชิงตลาดอิหร่าน

นายสรวิศ จันทราชา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน กล่าวว่า แม้ว่าอิหร่านยังคงถูกคว่ำบาตรจากตะวันตก แต่เป็นโอกาสในการผลักดันการส่งออกสินค้าสำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง อาหาร อาหารกระป๋อง หรือเครื่องปรุงรส เพราะ สินค้าไทยมีจุดแข็งที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ส่วนปัญหาเรื่องการขนส่งและการชำระเงินสามารถเจรจากับผู้นำเข้า เพื่อหาช่องทางการค้าร่วมกันได้

จับมือห้างรูมอลล์อินเดีย

นายอศุขชัย ชาตินิสากรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย กล่าวว่า ในปีหน้าทาง สคร.จะจัดกิจกรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้า รูมอลล์ ซึ่งเป็นห้างใหญ่ของอินเดีย โดยจะนำคณะผู้นำเข้าเดินทางมาประเทศไทย เพื่อเลือกซื้อสินค้าไทยเพื่อนำไปขายในห้าง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแสดงสินค้าอีก 2-3 ครั้ง

สำหรับสินค้าที่มีโอกาสส่งออกไปยังอินเดีย เช่น เสื้อผ้าเด็ก ของใช้ที่ทำจากพลาสติก อาหาร ซอสปรุงรส ของตกแต่งบ้าน เนื่องจากสินค้าไทยมีคุณภาพได้รับความนิยม ส่วนกลุ่มอัญมณีควรจะเน้นเปิดตลาดพลอยสี ทับทิม เพราะสินค้านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

5 ช้าวเด่น เกษตร-การค้าปี 57

ส่งออกปี 57 หักจับโต 0%
ต้นปี 2557 กระทรวงพาณิชย์ที่มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกปี 2557 จะขยายตัวที่ 5% แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา ส่งผลให้การส่งออกของไทยในแต่ละไตรมาสโตได้ไม่ตามเป้า มีผลให้กระทรวงพาณิชย์ต้องมีการปรับเป้าการส่งออกลดลงเหลือ 3.5% กระทั่งเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการ(รมว.)กระทรวงพาณิชย์เป็น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ สถานการณ์ส่งออกของไทยก็ยังไม่ดีขึ้นว่าจะปรับตัวดีขึ้น ภายหลักรมว.พาณิชย์ได้เรียกทูตพาณิชย์มาหารือถึงสถานการณ์อีกรอบแต่ก็ยังคงเป้าหมายเดิม โดยยังเชื่อมั่นว่าตัวเลขการส่งออกทั้งปีจะไม่ติดลบ แต่ตัวเลขส่งออกล่าสุดช่วง 11 เดือนแรก(ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่าเพียง 1.90 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงเดือนเดียวน่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการส่ง

ออกของไทยทั้งปี 2557 จะขยายตัวดีที่สุดที่ 0% ถึงติดลบ

ส่วนการส่งออกปี 2558 ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกขยายตัวที่ 4% นั้นนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ออกมายอมรับว่า คงเป็นอีกปีหนึ่งที่ยากและเหนื่อย เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงตัวใหม่คือราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างมากจะเป็นตัวจุดการส่งออกเพราะอาจจะส่งผลต่อกำลังซื้อของประเทศในกลุ่มส่งออกน้ำมันที่ลดลง เช่น รัสเซีย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และเวเนซุเอลา ที่ล้วนเป็นตลาดใหม่ที่ไทยกำลังเจาะตลาด

กวงคินแซปส่งออกข้าวโลก

นับแต่รัฐบาลชุดก่อนมีนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ด ในช่วงปลายปี 2554 โดยข้าวเปลือกเจ้าตันละ 1.5 หมื่นบาท และข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 2 หมื่นบาท ส่งผลให้พฤติกรรมเกษตรกรเพาะปลูกของเกษตรกรเปลี่ยนไป โดยเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ยังผลให้มีข้าวสารในสต็อกรัฐบาลมหาศาล คนในรัฐบาลต่างออกมายืนยันชวนาได้ประโยชน์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งมีกลุ่มคนจ้องหาผลประโยชน์ กลายเป็นหมากพายแห่งการทุจริตทุกชั้นตอน สรุปโครงการรับจำนำข้าวทุกโครงการในรัฐบาลที่ผ่านมาขาดทุนรวมกว่า 6.8 แสนล้านบาท

ขณะเดียวกันจากโครงการรับจำนำข้าวราคาสูง ราคาข้าวส่งออกของไทยสูงกว่าคู่แข่งชั้นมากมีผลให้ในปี 2555-2556 ไทยต้องเสียแชมป์ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลก ให้กับอินเดีย ล่าสุดหลังจากที่มีการทำรัฐประหารเมื่อเดือน



สถิติการส่งออกข้าวไทย

ปี	ปริมาณ : ล้านตัน	มูลค่า : บาท
2555	6.95	1.47 แสนล้าน
2556	6.61	1.33 แสนล้าน
2557 (ณ 30 เม.ย.)	9.80	1.56 แสนล้าน

ที่มา : สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

พฤษภาคม มีรัฐบาลทหารเข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลได้มีการตรวจสอบสต็อกข้าวและเร่งระบายข้าวที่มีมากถึง 18 ล้านตัน ด้วยการเปิดประมูลไปแล้วรวม 4 ครั้ง รวมถึงมีการสั่งซื้อตรงจากเอกชน รวมถึงกระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลไปแล้วเกือบ 8 แสนตัน ขณะที่คู่ค้าทั่วโลกได้หันกลับมาสั่งซื้อข้าวไทยอีกครั้งหลังราคาปรับลดใกล้เคียงคู่แข่งชั้น 11 เดือนไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 10.2 ล้านตันมาเป็นอันดับ 1 ทั้งเอกชนและกระทรวงพาณิชย์ต่างมั่นใจว่าการส่งออกข้าวของไทยในปี 2557 จะสามารถกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวโลกได้อีกครั้ง

ยาง3โคร้อยจ่ายชดเชยาผัน/ไร่

จากราคายางพาราในประเทศที่ตกต่ำเป็นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปี (นับจากปี 2547) ถือเป็นระเบิดเวลาที่รัฐบาลชุดก่อนได้ทิ้งปัญหาไว้ให้รัฐบาลชุดปัจจุบัน เลวร้ายถึงขั้นน้ำยาง ยางก้อนถ้วยแต่ละ 3 กิโล 100 บาท มีสาเหตุสำคัญจากราคายางในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ญี่ปุ่น (โตคอม) และเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นสัญญา

กระดาษได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักเก็งกำไรในตลาดทั้งสองมีการเทขายสัญญามากกว่าซื้อสัญญา เพราะนักลงทุนนักเก็งกำไรเหล่านี้ไม่มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2557 จะฟื้นตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง ทำให้ยางสังเคราะห์มีต้นทุนที่ถูกลงแข่งตลาดยางธรรมชาติไปส่วนหนึ่ง

สถานการณ์ราคายางตกต่ำมีผลให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเข้ามากำกับดูแลอย่างจริงจัง หลังจากมือขาวสวนยางประกาศไม่หวังผูกขาดการศึกษาเตรียมชุมนุมประท้วงขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเพราะได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า รัฐบาลได้ออก 16 มาตรการส่วนใหญ่เป็นมาตรการทางการเงินโดยให้สินเชื่อแก่เกษตรกร สหกรณ์ชาวสวนยาง และผู้ประกอบการแปรรูปยาง เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ลดชีพพลาย เพิ่มประสิทธิภาพด้านผลิตและการตลาด รวมถึงเพิ่มการใช้ยางในประเทศรวมวงเงินกว่า 9 หมื่นล้านบาท หนึ่งในมาตรการคือการจ่ายเงินชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 1 พันบาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 15 ไร่ หรือไม่เกิน 15 หมื่นบาทในอัตราเดียวกับชวนาข้าวเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันซึ่งขณะนี้การจ่ายเงินยังเป็นไปค่อนข้างล่าช้า

กึ่งตายถ้วนผลผลิตกึ่งปี 2

จากสถานการณ์การระบาดของโรคตายด่วน (EMS) ในกุ้ง ที่ส่งผลให้ผลผลิตกึ่งปีของไทยจากปี 2555 เคยผลิตได้ถึง 5.4 แสนตัน ได้ลดลงเหลือ 2.5 แสนตันในปี 2556 และในปี 2557 สมาคม



กึ่งไทยคาดการณ์แก้ไขปัญหาโรค EMS ในกึ่ง จะปรับตัวดีขึ้น และไทยจะสามารถผลิตกึ่งได้ที่ประมาณ 3.2 แสนตัน แต่สุดท้ายในปี 2557 สมาคมคาคไทยจะผลิตกึ่งได้ที่ประมาณ 2.3 แสนตัน แสดงให้เห็นถึงเกษตรกรยังกล้าๆ กลัวๆ ในการลงเลี้ยงกึ่ง โดยสัดส่วนกว่า 50% ของผู้เลี้ยงกึ่งได้พักบ่อเพื่อรอดูสถานการณ์การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ

ผลกระทบจากปริมาณกึ่งที่ปรับตัวลดลงอย่างมากเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้มีผลให้ผู้เลี้ยงต้องพักบ่อ หรือหันไป

ประกอบอาชีพอื่นแล้วยังส่งผลกระทบต่อแรงงานต่อผู้ประกอบการแปรรูปกึ่ง (ห้องเย็น) ต้องปิดกิจการทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรไปเป็นจำนวนมาก ที่เหลืออยู่ต้องหันไปผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูปชนิดอื่นเพื่อประคองธุรกิจ และยังกระทบต่อแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวที่ต้องตกงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผลให้ไทยต้องหล่นจากบิลลิ่งก์แชมป์ส่งออกกึ่งในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดนำเข้ากึ่งใหญ่สุดของโลกให้กับอินเดีย และเวียดนาม

เป็นปีที่ 2

หันราคาสินค้ากินสุขประชาชน

ในช่วงที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้ามา นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นให้ทุกหน่วยงานดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยสั่งการให้กรมการค้าภายใน จัดทำโครงการร้านอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน หรือ หนูณิชย์...พาชิมขึ้น ซึ่งมีร้านค้าสมัครร่วมโครงการทั่วประเทศแล้วกว่า 2 พันแห่ง เพื่อให้ประชาชนลดรายจ่ายในการซื้ออาหารปรุงสุกได้ประมาณ 10-35% รวมทั้งกระทรวงยังได้กำกับดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าควบคุม 43 รายการ สินค้าติดตามดูแล 225 รายการ ให้จำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม

ล่าสุดจัดหนักคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงท้ายปี โดยการจับมือกับเอกชนรายใหญ่ เช่น กลุ่มซีพี กลุ่มไทยเบฟ กลุ่มสหพัฒน์ กลุ่มเซ็นทรัล เซเว่น อีเลฟเว่น แฟมิลีมาร์ท ฟู๊ดแลนด์ ภายใต้ชื่องาน "เทใจ คืนสุข สู่ประชาชน" รวมระยะเวลา 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศประมาณ 1.28 หมื่นสาขา

ถือเป็นครั้งแรกที่ทุกฝ่ายได้เข้ามาร่วมมือกันอย่างแท้จริงในการปรับลดราคาสินค้าพร้อมกัน และลดราคาจำหน่ายสูงสุดถึง 70% โดยพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เปิดงานไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา

มกอช.พัฒนารฐานข้อมูลศัตรูพืชไทยเข้มแข็ง ลดปัญหาอุปสรรคการส่งออกสินค้าพืชผักผลไม้สู่ตลาดโลก

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า
เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีด้านการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (Information exchange) รายชื่อศัตรู
พืชควบคุม สถานภาพศัตรูพืชภายในประเทศ
รวมถึงการวิเคราะห์เสี่ยงศัตรูพืช ภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่าง
ประเทศ (International Plant Protection
Convention-IPPC) มกอช.ในฐานะหน่วยงาน
ประสาน (IPPC Contact Point) ของไทย
จึงได้เร่งจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชของไทย ประกอบด้วย ฐานข้อมูล
ศัตรูพืชของประเทศไทยและฐานข้อมูลนัก
วิจัยด้านสุขอนามัยพืช

ทั้งนี้ เพื่อสร้างฐานข้อมูลศัตรูพืชของไทย
ให้เป็นเอกภาพและเชื่อถือได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงของประเทศซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อ
มั่นให้กับประเทศคู่ค้า และลดปัญหาและ
อุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าพืชผักและผลไม้
ของไทยในอนาคต พร้อมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันพัฒนา
ฐานข้อมูลศัตรูพืชให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วย

ปปท.ขยายผลก้าว-โยงมันเส้น

10 วันที่ 31 ม.ค. นายวิชา มหาคุณ กรรมการปป.ช. นายวิชาเผยว่าภายหลังการไต่สวนกรณีกล่าวหาเรื่องการทุจริตระบายนายแบบจิฑูจิของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ พบหลักฐานเชื่อมโยงโยงเช็ดที่ใช้ขายบางบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายมันเส้น(มันสำปะหลัง) ตนจึงรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาเป็นอีกคดีหนึ่ง โดยส่วนใหญ่ผู้เกี่ยวข้องและหลักฐานเป็นกลุ่มเดียวกับคดีการทุจริตระบายนายแบบจิฑูจิ โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการปป.ช.ชุดใหญ่ในช่วงต้นเดือนม.ค.ปี 58 เพื่อเสนอให้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนคดีดังกล่าวโดยเร็ว เพราะคดีนี้เป็นมหากาพย์ กระบวนการทั้งหลายใหญ่มากต้องทยอยทำ

นายวิชาเผยถึงกรณีคำร้องทุจริตโครงการปลูกปาล์มในอินโดนีเซีย ของ ปตท.ที่ร้องเข้ามาให้ปป.ช.ไต่สวน ว่าปป.ช.ได้รับเรื่องดังกล่าวมาไต่สวน ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของพล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการปป.ช. ความคืบหน้าต่างๆ น่าจะออกมาในช่วงต้นปีหน้า

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการลงทุนปลูกปาล์มและผลิตน้ำมันปาล์มดิบในประเทศอินโดนีเซีย ของบริษัทในเครือ ปตท.จำกัด (มหาชน) วงเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่ช่วงปี 2550 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนเข้ามายังปป.ช. ว่าพบการทุจริต เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินเนื้อที่ประมาณ 5 แสนเฮกตาร์ ที่มีมูลค่าแพงเกินจริง และความไร้ประสิทธิภาพของโครงการ ซึ่งถือเป็นกรณีทุจริตข้ามชาติและใช้เงินจำนวนมากศาลในการดำเนินการ

KSL หนุนรัฐเปิดเสรีร่งน้ำตาล ใส่พันล.ขยายเอทานอลเฟส3

8 น้ำตาลขอนแก่น จ่อขยายโรงงานเอทานอลเฟส 3 อีก 2 แสนลิตรต่อวันปลายปี 58 คาดใช้เงินลงทุน 1 พันล้านบาท ส่งผลให้กำลังการผลิตเอทานอลรวมเป็น 5.5 ล้านลิตร รองรับความต้องการใช้โต ขณะที่การย้ายโรงงานน้ำตาลไปสระแก้วไม่คืบ ยังรอใบ รง.4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม "จำรูญ" หนุนรัฐเปิดเสรีโควตาโรงงานน้ำตาล ไม่มีระยะเวลา

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ เคเอสแอล เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า บริษัทจะมีแผนขยายกำลังผลิตโรงงานเอทานอลเฟส 3 เพิ่มอีก 2 แสนลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นการขยายในพื้นที่เดิมของโรงงานเอทานอลที่อำเภอหนองสูง จังหวัดขอนแก่น จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ 1.5 แสนลิตรต่อวัน คาดว่า จะใช้เงินลงทุนประมาณ 1 พันล้านบาท และเมื่อรวมกำลังการผลิตเอทานอลของโรงงานที่บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีอีก 2 แสนลิตรต่อวัน จะทำให้กำลังการผลิตเอทานอลของบริษัทเพิ่มเป็น 5.5 แสนลิตรต่อวัน ภายในปี 2558

ส่วนความคืบหน้าการย้ายโรงงานน้ำตาล จากชลบุรีไปสระแก้ว ขนาด 2.4 หมื่นตันต่อวัน คงต้องรอใบ รง.4 ซึ่งคงไม่ยากเหมือนในอดีต รวมทั้งต้องรอความชัดเจนนโยบายของภาครัฐที่จะส่งเสริมพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอ้อย ที่จำเป็นต้องมีความชัดเจนเรื่องปริมาณ พื้นที่ และการส่งเสริมโรงงานน้ำตาลก่อน ซึ่งภายหลังจากมีความชัดเจนจากทางภาครัฐแล้ว ทางบริษัทจะกลับมากำหนดนโยบายการดำเนินงานต่อไป โดยโรงงานน้ำตาลสระแก้วจะมีโรงไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ และโรงงานเอทานอล ใช้เงินลงทุน 8-9

พันล้านบาท สามารถรองรับอ้อยจากชาวไร่ได้ 3 แสนไร่

นายจำรูญ กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีที่บริษัทยื่นศาลปกครองในการตั้งโรงงานน้ำตาลต้องมีระยะห่างจากโรงงานน้ำตาลที่ตั้งไปก่อนหน้าไม่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตรนั้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นตัดสินออกมาแล้วว่าระยะห่างโรงงานน้ำตาลที่ 80 กิโลเมตรไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งภาครัฐจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์บังคับภาคเอกชนไม่ได้

อย่างไรก็ตามส่วนตัวเห็นว่าการลงทุนตั้งโรงงานน้ำตาลควรปล่อยให้เอกชนเป็นผู้ตัดสินใจลงทุน เพราะการลงทุนโรงงานที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก เอกชนต้องคิดอย่างรอบคอบ รวมทั้งต้องมีคู่สัญญาหรือชาวไร่อ้อยที่จะขายอ้อยให้กับโรงงานดังกล่าวที่แน่นอน เพราะการตั้งโรงงานในแต่ละพื้นที่ย่อมมีโรงงานเดิมดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนจะต้องมั่นใจว่ามีคู่สัญญาที่เพียงพอรองรับอ้อยได้ นอกจากนี้ภาครัฐต้องการขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยแทนนาข้าว ดังนั้นการส่งเสริมเพื่อตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่ๆ จะต้องเกิดขึ้น ซึ่งหากยังยึดระยะทาง 80 กิโลเมตร ก็จะทำให้แต่ละจังหวัดมีโรงงานน้อย

สำหรับกรณีข้อเสนอการเปิดเสรีโควตาน้ำตาลในไทย อาจเป็นเรื่องยาก เมื่อเทียบกับการเปิดเสรีโรงงานน้ำตาล เนื่องจากภายหลังจากเปิดโควตาน้ำตาลอาจเกิดปัญหาด้านความผันผวนราคาน้ำตาล ซึ่งผู้บริโภคจะต้องเผชิญกับราคาน้ำตาลที่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก โดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการราคาน้ำตาลที่นิ่ง เพื่อใช้คำนวณต้นทุนผลิต ขณะเดียวกันอาจเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำตาลในประเทศหากราคาตลาดโลกสูงกว่า เพราะจะมีการลักลอบส่งออก